

## NGÀY HỘI VĂN HÓA NHẬT BẢN - THCS GIA THỤY

**T**rường THCS Gia Thụy - Quận Long Biên đã phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật Bình Minh - Hinode tổ chức thành công chương trình Ngày Hội văn hóa Nhật Bản. Với mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản và tạo sân chơi cho các bạn học sinh của trường, các em đều yêu thích, say mê môn tiếng Nhật và chủ động tìm hiểu văn hóa Nhật Bản. Để chuẩn bị cho hoạt động này, các lớp tiếng Nhật đã xây dựng kế hoạch với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Các tiết mục văn nghệ tiếng Nhật, nhảy múa... được phát động sôi nổi và hào hứng trong các lớp..



Ngày hội bắt đầu với một buổi lễ khai mạc đầy trang trọng, nơi các bạn học sinh được giới thiệu về nền văn hóa phong phú và lịch sử lâu đời của Nhật Bản. Các thầy cô và học sinh đã cùng nhau thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của Nhật Bản như múa truyền thống, biểu diễn âm nhạc Nhật Bản đầy ý nghĩa.

Các tiết mục biểu diễn múa Nhật Bản đầy duyên dáng, những giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế trong các bài hát Nhật Bản cũng được các học sinh trình bày đầy cảm xúc, mang đến không gian âm nhạc đậm chất Nhật.



*Tiết mục múa hát – Tokyo Bon*



*Tiết mục múa quạt Nhật Bản*

Đặc biệt, trong buổi lễ, các bạn học sinh còn có cơ hội tham gia vào phần thi thư pháp Nhật Bản – một nghệ thuật truyền thống lâu đời của xứ sở mặt trời mọc. Dưới sự



hướng dẫn của các thầy cô, các em đã dùng bút lông và mực để sáng tạo nên những tác phẩm thư pháp mang ý nghĩa, sự tinh tâm và vẻ đẹp trong từng nét chữ. Các tác phẩm của các thí sinh không chỉ là những bức tranh viết mà còn là những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, sự biết ơn và sự kính trọng đối với gia đình, thầy cô và nhà trường.





### *Phần thi thư pháp và học sinh đạt giải*

Ngày hội cũng còn mang đến những trò chơi và câu đố mang dấu ấn Nhật Bản. Các bạn học sinh được tham gia vào các trò chơi như kendama - trò chơi dùng quả cầu gỗ để điều khiển, giúp cải thiện sự khéo léo và tinh thần kiên nhẫn. Những câu hỏi giao lưu tìm hiểu về đất nước Nhật Bản vô cùng hấp dẫn.





Và để tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ, các bạn học sinh và thầy cô cùng nhau lưu lại những bức ảnh đáng nhớ, tạo ra những ký ức khó quên về một ngày hội văn hóa Nhật Bản đầy ý nghĩa.



Ngày Hội Văn Hóa Nhật Bản tại trường THCS Gia Thụy đã thật sự thành công ngoài mong đợi, giúp các bạn học sinh có một cái nhìn sâu sắc hơn về Nhật Bản và hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa quý báu mà quốc gia này đang gìn giữ. Chúng ta hy vọng rằng qua sự kiện này, các em sẽ không chỉ yêu thích văn hóa Nhật Bản mà còn học hỏi được những bài học về sự kiên trì, sự tôn trọng và tinh thần sáng tạo – những phẩm chất đáng quý của người Nhật.